

Số: 25/BC-HĐND

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2015

## **BÁO CÁO THẨM TRA**

**Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài  
một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội**

*(Trình tại kỳ họp thứ 13 HĐND Thành phố khóa XIV)*

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, ngày 30/6/2015, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức thẩm tra Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 15/6/2015 của UBND Thành phố kèm theo toàn bộ hồ sơ và dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn Thành phố. Qua khảo sát thực tế, thẩm tra hồ sơ và ý kiến của các thành viên tại cuộc họp thẩm tra, Ban Văn hoá - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

### **I. Về hồ sơ**

Hồ sơ UBND Thành phố trình HĐND Thành phố đầy đủ theo quy định gồm: Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố; Mục lục, danh sách, bản thuyết minh; Biên bản họp Hội đồng tư vấn khoa học; Ý kiến thống nhất của UBND các quận, huyện có liên quan; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; Văn bản thống nhất của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Viện Sử học Việt Nam; Tòa án nhân dân tối cao; Hội nhà văn Việt Nam; Hội nhạc sỹ Việt Nam.

### **II. Về quy trình, điều kiện, nguyên tắc**

**1. Về quy trình:** UBND Thành phố đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình được quy định tại Nghị định 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; Quyết định số 207/2006/QĐ-UBND ngày 27/11/2006 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn và Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 207/2006/QĐ-UBND.

**2. Về hạ tầng kỹ thuật:** Theo hồ sơ UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố 19 tuyến đường, phố mới dự kiến đặt tên và 03 tuyến đường dự kiến điều chỉnh độ dài cơ bản có đường, vỉa hè, hệ thống chiếu sáng, cây xanh,

thoát nước đạt yêu cầu theo quy định. Điểm cắt của tuyến đường, phố phù hợp với quy hoạch.

**3. Về tên gọi:** Trong tổng số 22 đường, phố đề nghị đặt tên, điều chỉnh độ dài gồm: 09 đường, phố mang tên địa danh, 04 đường, phố mang tên di tích lịch sử văn hóa; 06 đường, phố mang tên danh nhân. Các tên địa danh, tên của một số di tích là tên cổ hoặc tên đang sử dụng nơi mà đường, phố đi qua do UBND các quận, huyện đề nghị. Các tên danh nhân được lấy từ ngân hàng tên, được Hội tư vấn khoa học thẩm định, UBND các quận, huyện đồng ý và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan thống nhất.

#### **4. Một số ý kiến bản khoản đề nghị làm rõ:**

##### *4.1. Về lựa chọn vị trí đặt tên phố Phạm Văn Bạch - quận Cầu Giấy:*

Theo hồ sơ UBND Thành phố trình, phố dự kiến đặt tên Phạm Văn Bạch - danh nhân thời cách mạng nằm giữa các phố đã được đặt tên là những danh nhân thời phong kiến như: Dương Đình Nghệ, Trần Thái Tông, Tôn Thất Thuyết, nên chưa tạo được mối liên kết lịch sử giữa các danh nhân được đặt tên. Tuy nhiên, danh nhân Phạm Văn Bạch - nguyên là Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đầu tiên của nước ta. Đoạn phố dự kiến đặt tên Phạm Văn Bạch hiện có trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (đang xây dựng), trụ sở Thanh tra Chính phủ và Tòa Phúc thẩm - Tòa án nhân dân Thành phố (theo văn bản của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội số 895/VP-TA) cũng có ý nghĩa định danh và ghi nhớ công lao của danh nhân. Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất trình HĐND Thành phố quyết định.

##### *4.2. Về độ dài tuyến đường dự kiến đặt tên Phúc Lợi - quận Long Biên:*

Tuyến đường dự kiến đặt tên Phúc Lợi có chiều dài 3.836m, rộng 21 m, là tuyến đường mới mở, thuộc phường Phúc Lợi, quận Long Biên. So với các tuyến đường, phố khác, đường Phúc Lợi dài hơn. Qua khảo sát thực địa, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố thấy rằng đường dự kiến đặt tên Phúc Lợi có hạ tầng tốt, nằm trọn trong địa phận của phường Phúc Lợi, cùng tính chất cấp đường. Về mặt quy hoạch, phía Bắc đường giáp với đê Sông Đuống là các khu nhà chia lô, các công trình phúc lợi công cộng như trường học, chợ; phía Nam đường là hành lang bảo vệ đường ống dẫn dầu nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc quản lý dân cư sau này. Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất với UBND Thành phố về độ dài tuyến đường này.

##### *4.3. Về cơ sở hạ tầng một số tuyến đường, phố dự kiến đặt tên:*

Qua khảo sát tại một số tuyến đường, phố dự kiến đặt tên còn 2 tuyến phố hạ tầng kỹ thuật cần hoàn thiện trong thời gian tới:

- Phố dự kiến đặt tên Hoàng Liên - quận Bắc Từ Liêm: đường chưa được rải nhựa áp phan, chưa có vỉa hè, đèn chiếu sáng. Đoạn đường giao cắt với đê Liên Mạc quá hẹp. UBND quận Bắc Từ Liêm đã có quyết định chuẩn bị

đầu tư chỉnh trang đường, rãnh thoát nước tuyến đường tổ dân phố Hoàng Liên.

- **Phố dự kiến đặt tên Châu Đài - quận Bắc Từ Liêm:** đường hiện là ngõ và gắn biển tên, số nhà theo tên phố Kỳ Vũ. Đường chưa có đèn chiếu sáng và có một số nút thắt hẹp.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố đề nghị UBND quận Bắc Từ Liêm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án chỉnh trang 2 tuyến đường trên khi được đặt tên, gắn biển tên phố.

#### 4.4. Về tên gọi một số tuyến đường, phố đặt theo tên di tích lịch sử văn hóa:

- **Tên đường dự kiến đặt tên Sùng Khang - quận Bắc Từ Liêm:** Theo hồ sơ kèm theo Tờ trình của UBND Thành phố tên này được đặt theo tên chữ của chùa Đại Cát. Tuy nhiên, tại Quyết định số 138/QĐ ngày 31/1/1992 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cho đình - chùa Đại Cát, không có tên Sùng Khang.

- **Tên phố dự kiến đặt tên Châu Đài - quận Bắc Từ Liêm:** Theo hồ sơ kèm theo Tờ trình của UBND Thành phố tên này được đặt theo tên chữ cổ của Đền Thượng Cát. Tuy nhiên, Bằng xếp hạng di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật cho Đền Thượng Cát, không có tên Châu Đài.

Sau khi thảo luận, Ban Văn hóa - Xã hội cho rằng việc lựa chọn tên Sùng Khang và Châu Đài xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của người dân địa phương và được ghi trong hồ sơ quản lý di tích. Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất trình HĐND Thành phố xem xét quyết định.

### III. Về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết

Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết do UBND Thành phố trình và đề nghị bổ sung, hoàn thiện những ý kiến phát biểu của đại biểu HĐND được HĐND Thành phố quyết nghị tại kỳ họp.

Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, kính trình HĐND Thành phố xem xét, quyết nghị./.

#### Nơi nhận:

- TT HĐND TP;
- Đại biểu HĐND TP khóa XIV;
- Lưu: VT, Ban VHXH;

**TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thùy